

สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๐-๒๒ พ.ค. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ย่าใหญ่การเมือง (ไทยรัฐ วันที่ 23 พ.ค. 2566 หน้า 3)
- เขียวฉีกคำสั่ง'คสช.' (มติชน วันที่ 22 พ.ค. 2566 หน้า 1,16)

ข่าวเว็บไซต์

- ปลัด ทส. ถ่ายทอด “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ้านเมือง วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/329602>
- ปลัด ทส. ย้ำ จนท.ต้องเข้มปกป้องทรัพยากร ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล
มติชน วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3990629
- ชุดพญาเสือ บุกจับไม้โรงงานนครพนม ลักลอบตัดข้ามจังหวัด
ไทยโพสต์ 21 พฤษภาคม 2566 <https://www.thaipost.net/criminality-news/382500/>
- สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดแผน “ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่”
สยามรัฐ <https://siamrathnews.com/2023/05/19/96453/>
- กปภ. ปลุกป่าเพื่อแผ่นดิน เติบโตพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2566
สยามรัฐออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/448386>



ย้ำใหญ่การเมือง

●...เข้าสู่ 77 ปี ค่ายประชาธิปไตย เตรียมผลัดใบ หลัง “อู๊ดดำ” จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แสดงสปิริตรับผิดชอบต่อการเลือกตั้ง “เดอะมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เลยมีชื่อเป็นตัวเต็งแม่ทัพใหม่ ฟันสัรธาให้ ปชป. แต่ยั้งคั่นต่อว่า บก.บห.ชุดใหม่และที่ประชุม ปชป.จะมีมติโหวตให้ “ทิม” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ โดย ปชป.ยอมเป็นฝ่ายค้านตามข้อเสนอของ “เสี่ยจ๊อน” อลงกรณ์ พลบุตร หรือไม่ ต้องรอดู...● ฟาก “เดอะท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลุยป่าฝ่าดงด้วยตัวเองมานานหลายปี เห็นการ

ทำงานอุทิศตนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า แต่มีอัตราค่าตอบแทนเพียง 9 พันบาทต่อเดือน แถมไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมานานถึง 11 ปี จึงได้ส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง ขอปรับค่าตอบแทนให้เป็นเดือนละไม่เกิน 11,000 บาท เจ้าตัวบอกขอให้รออีกนิด เพราะอัตราใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป แบบนี้ต้องประมือ...● ส่วนรายนี้ “เดอะแชมป์” กรวีร์ ปริศนานันทกุล ผลเลือกตั้งฝาด้านกระแสสังคม จลุยเข้าสภาเป็นว่าที่ผู้แทนฯอ่างทอง ลุยต่อลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้...● คำหยาดเสียหายทั้งหลังไม่มีที่กินที่นอนเจ้าตัวไม่ทิ้งชาวบ้านยามทุกข์ยากอาสาดูแลให้ ไม่แปลกใจเข้าวินได้ทุกสมัย...●

เขียวฉีกคำสั่ง 'คสช.'

เดินหน้าปลดล็อกท้องถิ่น
สันนิบาตจรัลบาลใหม่ลุย
เลือกตั้งผู้ว่า-เพิ่มงบ30%
กระบี่ขอฟื้นแผนแม่บทแร่
ปลด ทส.ย่า ชรก.ยึดระเบียบ-กม.ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล
สันนิบาตเทศบาลเชียงใหม่หนุน ก.ก.คุม'มหาดไทย'
เขียวปลดล็อกท้องถิ่น เลือกผู้ว่าฯ-จัดสรรงบให้
เหมาะสม ชาวกระบี่ชี้ พ.ร.บ.แร่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เตรียมขง รม.ใหม่ขอฟื้นแผนแม่บทแร่ (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1 ฉีกคำสั่ง

เชียงใหม่ปลดล็อกอปท.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายบุญโส ต.สมมนุชย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ กำหนดนโยบาย 100 วันแรกที่จะผลักดันในหลายนโยบายว่า เห็นด้วยหากพรรค ก.ก.เข้ามาคุมกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะพรรค ก.ก.ชนะเลือกตั้ง มี ส.ส. 152 เสียงมากที่สุด ควรดูแลเรื่องดังกล่าวตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ถ้าจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้ว เรื่องแรก ควรยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2560 เพื่อปลดล็อกการบริหารงานบุคคล คินอำนาจให้จังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นจัดการกันเอง ไม่ต้องไปสออบเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายที่ส่วนกลางอีก เนื่องจากเป็นอุปสรรคการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชนล่าช้าได้

เขียวเลือกตั้งผู้ว่าฯ-จัดงบ30%

นายบุญโส กล่าวว่า สนับสนุนการกระจายอำนาจ อาทิ การเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ การจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพท้องถิ่นให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ที่สำคัญต้องจัดสรรงบอุดหนุนแก่ท้องถิ่นอย่างเพียงพอจากเดิม 27-28% เป็น 30% ตามฐานะการเงิน การคลังและหนี้สาธารณะประเทศ เพื่อจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ นอกจากนี้ เห็นด้วยกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จ.เชียงใหม่ 89 แห่ง ที่เรียกร้องฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทั้งหมด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับเทศบาล มีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันเป็นการยกระดับบริการประชาชน ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ มีเอกภาพ เพราะใช้กฎหมายและโครงสร้างเดียวกัน ทำให้การบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปทิศทางเดียวกันได้

ขอกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ

นายณัฐกิตต์ ทองเมือง นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล (อบต.) วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาการกระจายอำนาจเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการทำงานของ อบต. แม้พยายามพูดว่ามีการกระจายอำนาจลงมาสู่ท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริงกลับไม่ดำเนินการ มีแต่การกระจายงานมาให้ แต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรตามมา หรือบางงาน มีงาน มีบุคลากร แต่ไม่มีงบประมาณ บางงาน อบต.ทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์ นำส่งงบประมาณไปสู่ชาวบ้าน งานหลักของท้องถิ่นจึงเป็นเพียงการทำหน้าที่บริการให้ชาวบ้าน แต่ไม่มีสิทธิคิดเอง ทำเอง บริหารงบประมาณเองได้ งานใหญ่ๆ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทำได้ยาก เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

"สิ่งที่อยากเห็นจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการในโควตาของพรรค ก.ก.คือ การกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ ทั้งงานบุคลากรและงบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ ทำงานได้เต็มรูปแบบ ไม่เฉพาะการถ่ายโอนงานมา แต่ไม่มีคนและงบประมาณอปท.จะบริหารงานได้อย่างไร รังแต่จะสร้างภาระให้ อปท.เพิ่มมากขึ้น" นายณัฐกิตต์กล่าว

ปลดทส.ย่าชรก.ยึดระเบียบ-กม.

ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิต นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยมีนายอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน และนายพิชิตสมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธี

นายจตุพรกล่าวว่า หลัง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรับปรุงในปี 2562 มีการออกกฎหมายลูกเกือบ 30 ฉบับ วันนีจึงมีการมาประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ

ส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่

“ช่วงนี้กำลังจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ในอนาคตไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่การปฏิบัติหน้าที่ของต้องยึดมั่นในกฎระเบียบในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ฉะนั้นนโยบายของภาครัฐที่ลงมา เราถือเป็นฟันเฟืองในการปฏิบัติ ขอให้ทุกคนยึดมั่นระเบียบ ข้อกฎหมาย จะเป็นเกราะกำบังในการทำงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะร่วมมือกันปกป้องทรัพยากรฯ ด้วย” นายจตุพรกล่าว

กระบี่ระบุพ.ร.บ.แร่มีปัญหา

ที่ จ.กระบี่ นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร ที่ปรึกษาชมรมคนรักถ้ำกระบี่ กล่าวในการเสวนา มหัทศจรย์ถ้ำกระบี่ ซึ่งชมรมคนรักถ้ำกระบี่ร่วมกับคนรักภูเขากระบี่จัดขึ้นที่ลานปูดำหน้าเมืองกระบี่ โดยกล่าวว่า ชมรมคนรักถ้ำกระบี่และรวมพลคนรักภูเขากระบี่ จัดเวทีเสวนามหัทศจรย์ถ้ำกระบี่ เพื่อบอกเล่าเรื่องถ้ำและภูเขาใน จ.กระบี่ มีคัมภีร์ศาสตร์ เรื่องราวของการเกิดสายน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำคลองที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่ถึง 140 กว่าสาย และมีการค้นพบภาพเขียนสี แหล่งโบราณคดี จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 แห่ง ยังพบว่าพื้นที่ภูเขาและถ้ำเป็นแหล่งสำคัญทางธรณีวิทยามีการค้นพบฟอสซิลสัตว์ยุคน้ำแข็งประมาณ 200,000 ปี นอกจากนี้ภายในถ้ำที่สำรวจยังมีร่องรอยความมหัศจรรย์ ความสวยงาม ความอลังการของแต่ละถ้ำมีความแตกต่างหลากหลาย เหมาะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ซึ่งมีคุณค่าสำคัญไม่ใช่เปิดให้สัมปทานเหมืองแร่ไปทั่วโดยไม่มีการสำรวจข้อมูล

ด้านนายประสิทธิ์ชัย หนูนวน สมาชิกมูลนิธิภาคใต้สีเขียว กล่าวว่า พ.ร.บ.แร่ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ฉบับใหม่ปี 2566 หากจะมีการทำเหมืองแร่ ต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผนแม่บทแร่ สำหรับ จ.กระบี่ มีพื้นที่ 4-5 อำเภอ ถูกกำหนดเป็นแหล่งแร่ คือ อ.อ่าวลึก ปลายพระยา ลำทับ เมือง และ อ.เขาพนม

บางส่วน โดยตัว พ.ร.บ.แร่บอกว่าพื้นที่ไหนที่จะทำแร่ต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประเมินว่าพื้นที่ต่างๆ สมควรจะทำเหมืองแร่หรือไม่ สมควรจะรักษาไว้ แต่ใน พ.ร.บ.แร่และแผนแม่บทแร่ฉบับที่ 2 ไม่ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์แต่ยก จ.กระบี่และจังหวัดต่างๆ ในประเทศเข้าไปบรรจุในแผนแม่บทแร่โดยไม่ทำตามกฎหมายที่บัญญัติว่า การบรรจุพื้นที่ต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพก่อน

ขง'รบ.ใหม่-รรมว.ทส.'ยกเลิก

“สิ่งที่คนกระบี่เห็นอยู่ตอนนี้ ชี้ให้เห็นว่า ถ้ำและภูเขาเป็นแหล่งทางโบราณคดีและแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ทั้งสองอย่างถูกเขียนอยู่ใน พ.ร.บ.แร่ ว่าหากเป็นแหล่งโบราณคดีหรือแหล่งต้นน้ำห้ามทำเหมืองแร่ กลุ่มคนรักถ้ำและคนกระบี่ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ต่อสู้กับ พ.ร.บ.แร่ คนกระบี่ทั้งหมดต้องออกมาต่อสู้ด้วยกัน เชื่อว่าพื้นที่ จ.กระบี่ จะถูกถอนออกจาก พ.ร.บ.แร่ ได้ด้วยข้อมูลทางวิชาการ ขณะนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะชาวกระบี่อย่างเดียวที่ทำข้อมูลทางวิชาการ แต่มีหน่วยงานราชการ ทั้งกรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำจะเข้ามาร่วมด้วย ขณะนี้กลุ่มชาวบ้านกำลังทำแผนที่ต้นน้ำ พบว่าหากระเบิดภูเขาออกไปไม่ใช่แต่เฉพาะกระบี่จะได้รับผลกระทบเรื่องน้ำ ยังมีจังหวัดที่ใกล้เคียงอีกหลายจังหวัด เนื่องจากสายน้ำใต้ดินเป็นสายเดียวกัน เชื่อว่าการใช้วิชาการที่มีสามารถจะปกป้องภูเขาของ จ.กระบี่ไว้ได้ กลุ่มกำลังทำข้อมูลทางวิชาการเพื่อเสนอรัฐบาลชุดใหม่ อีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ รู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรี ทส.คนใหม่ ซึ่งมีบทบาทใน พ.ร.บ.แร่ จะนำเสนอรัฐบาลถอดพื้นที่กระบี่ออกจากแผนแม่บทแร่ เพื่อให้ จ.กระบี่ รักษาแหล่งโบราณคดีและแหล่งต้นน้ำไว้ เมื่อรัฐบาลเริ่มเข้าทำงาน จะไปยื่นเรื่องทันที” นายประสิทธิ์ชัยกล่าว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโคราชขงวาระชาติ

นางวัชรีย์ ปรัชญาสุนทร ประธานสภา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว มีปัจจัยมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก อยากให้รัฐบาลใหม่ผลักดันการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศ และมองในทุกมิติ อยากให้เจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน เพราะทราบสภาพปัญหา ความต้องการ และรู้ว่าควรพัฒนาจุดใดในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน โดยต้องเข้ามาสนับสนุนคลัสเตอร์ต่างๆ ของแต่ละจังหวัด

“จ.นครราชสีมา มี 4 คลัสเตอร์หลัก ได้แก่ คลัสเตอร์การท่องเที่ยว ปลูกสัตว์ เกษตร และผ้าไหม อยากให้แต่ละคลัสเตอร์มาบูรณาการร่วมกัน วันนี้อยากให้รัฐบาลใหม่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนบูรณาการของท้องถิ่น โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพื้นที่เป็นหลัก เน้นการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายกลุ่มลูกค้าออกไป ไม่ใช่กระจุกเฉพาะจังหวัด หรือเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น” นางวัชรีย์กล่าว

หอการค้าฯพัฒนา5ด้าน

นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า หอการค้า จ.ตราด มีมติผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราดใน 5 ด้าน เพื่อยกระดับรายได้ของจังหวัดตราดให้เติบโตขึ้นในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ และเสนอต่อประธานหอการค้าไทยไปแล้ว หากดำเนินการได้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะการผลักดันการก่อสร้างถนนสายบูรพาชลทิศช่วงต่อจาก อ.ขลุง จ.จันทบุรี มายัง จ.ตราด เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงการยกระดับท่าเรือแหลมศอกให้เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลที่สามารถเดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลตราดได้ อาทิ เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะช้างตอนใต้ และเชื่อมโยงสู่ 3 ประเทศในภูมิภาค คือ กัมพูชาและเวียดนามในอนาคต



ปลัด ทส. ถ่ายทอด “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านเมือง วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 <https://www.banmuang.co.th/news/relation/329602>

ปลัด ทส. ถ่ายทอด “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย” ส่งต่อ ปศส. รุ่นที่ 10

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปศส. 10) เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย” โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม อารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา ปศส. 10 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย” มีสาระสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระสำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมกำชับการดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ว่า ต้องมีการยกระดับแหล่งธรรมชาติของประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้ได้ 55% การบริหารจัดการพื้นที่ทำกินด้วยนโยบายที่ดินแห่งชาติ การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติอากาศสะอาด การสร้างกลไกการขับเคลื่อนมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายของประเทศในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของนักบริหารระดับสูง ให้เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่พร้อมเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาค ส่วน โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 10 ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และเอกชน รวม 72 คน มีระยะเวลาการศึกษาอบรม รวม 182 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการสำหรับผู้บริหาร กลุ่มวิชาที่ 2 กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาที่ 5 การเสริมสร้าง ประสบการณ์เชิงประจักษ์ ซึ่งการดำเนินงานด้านวิชาการนี้ ได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์อย่างสูงด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มาช่วยดูแลเนื้อหาด้านวิชาการ และบริหารจัดการหลักสูตร นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย



ปลัด ทส.ย้ำ จนท.ต้องเข้มปกป้องทรัพยากร ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล

มติชน วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 https://www.matichon.co.th/region/news_3990629

ปลัด ทส.ย้ำ จนท.ต้องเข้มปกป้องทรัพยากร ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมออกคิด บอลรูม 3 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน และนายพิชิต สมบัติมารองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวด้วย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ผู้การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 8 9 และ 10 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมทั้งสิ้น 161 คน ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ภาคการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหา อุปสรรค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ตามบทบัญญัติมาตรา 22 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลกระทำการในอุทยานแห่งชาติ มาตรา 23 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำการในอุทยานแห่งชาติ มาตรา 33 การนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ป่าพันธุ์ และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ มาตรา 64 การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาตินับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 65 การใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการปรับปรุงในปี 2562 ซึ่งได้มีการออกกฎหมายลูกตามมาเกือบ 30 ฉบับ วันนี้จึงได้มีการมาประชุมหารือกันเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่วนหนึ่งเป็นที่ชาวบ้านจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เนื่องจากกฎหมายใหม่ที่ออกมาจะมีการกระทบสิทธิของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันก็เป็นการให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ได้มีการจัดการประชุมไปแล้ว โดยได้มีการเน้นย้ำในทุกเรื่อง ทั้งการทำงาน ระเบียบปฏิบัติ รวมไปถึงการป้องกันและรักษาป่าด้วย และในการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ได้ร่วมกันเสนอมุมมองในการทำงานว่ามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ แล้วก็มาเสนอทางออกร่วมกัน โดยสภาพปัญหาของภาคอีสาน ก็จะแตกต่างจากทางภาคใต้ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ความอ่อนไหว โดยเฉพาะเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มงวดในการดูแลป้องกัน และทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่ออกมาใหม่ และเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่

นายจตุพรกล่าวด้วยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็จะต้องยึดมั่นในกฎระเบียบในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของกฎหมาย ฉะนั้น นโยบายของภาครัฐที่ลงมา เราถือเป็นฟันเฟืองในการปฏิบัติ จึงขอให้ทุกคนยึดมั่นในระเบียบและข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นเกาะกำบังให้เราในการทำงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะร่วมมือกันในการปกป้องทรัพยากรฯ
ด้วย



ชุดพญาเสือ บุกจับไม้โรงงานนครพนม ลักลอบตัดข้ามจังหวัด

ไทยโพสต์ 21 พฤษภาคม 2566 <https://www.thaipost.net/criminality-news/382500/>

21 พ.ค.2566-นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.10 น. เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) นำโดย นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าชุดพญาเสือ ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนครพนม เข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งใน จ.นครพนม เนื่องจากมีหลักฐานว่ามีการนำไม้ที่ลักลอบตัดจากอุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร นำมาเก็บไว้ที่โรงงานแห่งนี้

จากการเข้าตรวจค้นโรงงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบไม้ประดู่ป่าที่ถูกลักลอบนำมาจากอุทยานแห่งชาติภูผายล ในบริเวณโรงงานดังกล่าว ซึ่งเอกสารรับรองที่นำมาแสดงปรากฏว่าภาพถ่ายไม่สอดคล้องกับแปลงโฉนด ซึ่งเป็นการรับรองเป็นเท็จ จึงทำการตรวจยึดไม้ของกลางดังกล่าวจำนวน 21 เหลี่ยม ปริมาตร 2.62 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าประมาณ 91,599.20 บาท เจ้าหน้าที่ได้ร่วมจับกุม นายเจษฎา คนที่นำไม้มาขาย นางบุญเฮือง คนที่นำไม้มาขาย และบริษัท โรงงานที่ไม้ของกลางไปปรากฏอยู่ในฐานร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฐานมาตรา 19 (2) ประกอบมาตรา 56 ฐาน ฐาน ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมาตรา 11 ทำไม้ นำไม้ออกจากป่า กระทำด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 39 ผู้ใดนำไม้เคลื่อนที่ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามแปรรูปชนิดอื่นเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมาตรา 64 ทวิ มาตรา 70 ผู้ได้รับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้น หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยกระทำผิด มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้นและความผิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507,พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”และการใช้เอกสารที่เป็นเท็จ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดของกลาง พร้อมนำเรื่องราวส่งดำเนินคดี สภ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยนำของกลางไปเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติภูผายล เพื่อดูแลรักษา สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของดำเนินกิจการโรงงาน บริษัท พีซีพาร์ไฟน์

เดอร์ จำกัด ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กรมป่าไม้ จะตรวจสอบความถูกต้องของดำเนิน
กิจการเพื่อจะทำการอายัดต่อไป

นายมงคล กล่าวว่่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร ได้ออกลาดตระเวนสืบหาข่าว การลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ในท้องที่ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร ระหว่างอุทยานแห่งชาติภูผายล และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูแพ้งค์ได้ตรวจพบร่องรอยการซ้กลากไม้ออกมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล จึงได้ติดตามไปตรวจพบมีการแปรรูปไม้ และพบไม้แปรรูปถูกวางกระจัดกระจายในบริเวณป่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 3 เหลี่ยม ซึ่งลักษณะไม้ไม่ใช่ไม้เพื่อก่อสร้างบ้านเรือน คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วคาดว่าเป็นไม้ที่นายทุนสั่งซื้อ เพื่อลักลอบส่งออกต่างประเทศ จึงได้ติดตามขบวนการการลักลอบค้าดังกล่าว โดยรถที่ขนส่งไม้มีการขับปรับเปลี่ยนไปหลายเส้นทาง กระทั่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.07 น. รถขนไม้ได้หยุดอยู่ที่โรงงาน บริเวณบ้านเลขที่ 211 หมู่ 2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงได้มีการขอหมายศาลจังหวัดนครพนมเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว



สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดแผน “ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่”

สยามรัฐ <https://siamrathnews.com/2023/05/19/96453/>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน นครราชสีมา , นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่ “ต่อ เต็ม เสริมกำลัง” (Talk , Share & Dinner) Chapter 2 GREEN ACTIVITIES 4+1 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่ในปี 2566 และในอนาคต พร้อมเปิดแผนกิจกรรมสมาคมฯ ประจำปีไตรมาส 2-3 ปี 2566 ” Green Activites 4+1” และวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”โครงการอาบป่า@เขาใหญ่” ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ **กรมป่าไม้** และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ชมรมฮักเขาใหญ่ ฯลฯ ร้านอาหารอิมเมม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้ง Let’s Go Green ชวนกัน “หิ้วปิ่นโต” นำอาหาร & เครื่องดื่มมา “แบ่งปัน” กัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ ” ปิ่นโต go around “



กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2566

สยามรัฐออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2566 <https://siamrath.co.th/n/448386>

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการ กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father's Land) ปี 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ ณ บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้น้อมนำและสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ดำเนินโครงการ “กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father's Land) ปี 2566 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ นำร่องจัดกิจกรรมปลูกป่าที่แรก ณ บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งบ้านป่าสักงามเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของ กปภ. โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้ยืนต้นจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ กรมป่าไม้ จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ ยางนา พะยอม มะค่าโมง ปิบ แคนา กระทุ่มบก ทรงบาดาล ขี้เหล็กบ้าน ส้มเขียวหวาน ขนุน และมะขามยักษ์ ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจาก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประชาชนจิตอาสา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จะร่วมกันดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ โดยการปลูกต้นไม้ให้ทั่วทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ได้แก่ บริเวณสำนักงาน โรงกรองน้ำ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่คู่กับชุมชน ซึ่งช่วยให้ความร่มรื่น ลดภาวะโลกร้อน ลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปภ. มุ่งมั่นสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง และในปี 2566 ยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและปลูกจิตสำนึกพนักงาน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยดูแลรักษาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศและโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป